

บริษัท หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์ จำกัด: 334 ซอยรามอินทรา 61 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

โทร. 02-945 9394, 088-564-2525, 099-283-4848 E-mail : norsorpor.online@gmail.com



หนังสือพิมพ์ รายสามวัน

ข่าวเด่นประจำวันหน้า 1
เกร็ดความรู้ภายในหน้า 2
ประกาศหน้า 2-4

หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์

<http://www.norsorpor-online.com> วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ปีที่ 15 ฉบับที่ 1660 ราคา 10.00 บาท

“ประยุทธ์” ปลื้มความคืบหน้าเชื่อมสวนเบญจกิติ-สวนลุมพินี มีคนเข้าใช้แล้วกว่า 6 แสนคน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการเชื่อมสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” กับสวนลุมพินี ว่าเป็นการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการปรับปรุงแผนการดำเนินการในระยะ 2-3 ที่มีอีกหลายอย่างที่จำเป็นต้องดำเนินการต่อบางส่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ให้ทันในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งการประชุมวันนี้ได้มีการพูดคุยกันหลายเรื่อง เช่น การเชื่อมต่อกับสวนลุมพินี การปรับปรุงเส้นทางเดิน เส้นทางรถยนต์ การจัดหาที่จอดรถในต่าง ๆ ซึ่งพื้นที่ที่เสร็จแล้วได้ส่งมอบต่อกับกรุงเทพฯ ซึ่งได้ดำเนินการบริหารอยู่แล้วในขณะนี้ เช่นเดียวกับในบางพื้นที่ซึ่งยังไม่เสร็จก็ต้องร่วมมือทำให้เสร็จเสียก่อน และท้ายที่สุดจะอยู่ในความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์และกรุงเทพมหานคร

“วันนี้ท่านผู้ว่าฯ กทม. ให้ความร่วมมือมาประชุมด้วยตนเอง ผมก็ขอบคุณและชื่นชม ซึ่งท่านก็ได้เสนอแนวคิดต่างๆ หลายอย่างด้วยกันที่จะต้องร่วมมือกันปรับปรุงแผนงานให้สำเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี และผมก็คาดว่าเมื่อสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็จะประโยชน์กับประชาชนหลายๆ คน และในช่วงที่ผ่านมา ตั้งแต่เปิดเริ่มมีคนเข้ามา 6 แสนกว่าคน ที่ทำบันทึกไว้แล้ว เฉลี่ยวันละหลายพันคน ในวันธรรมดาประมาณ 3,000 กว่าคน วันเสาร์-อาทิตย์ ประมาณ 5,000-6,000 คน ก็ถือว่าเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกที่มีคนเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งเราจะมีกรอำนวยความสะดวกให้มีการเชื่อมต่อกับสวนลุมพินีด้วย สามารถเดินทางได้ทั้งทางรถยนต์และรถไฟฟ้าในระยะต่อไป สวนดังกล่าวจะเป็นมุมมองใหม่ในการประชุมจากศูนย์การประชุมสิริกิติ์ จะมองภาพข้างหน้าผ่านกระจกมาจะเห็นสวนเบญจกิติทั้งสวน ถือเป็นสร้างสีสันให้กับกรุงเทพมหานครของเราในการเป็นสถานที่จัดการประชุมใหญ่ๆ ต่อไปในอนาคต ซึ่งเรามองอนาคตไว้ตรงนั้นด้วย นอกจากนี้ทำตรงนี้ก็ยังมีผลประโยชน์ทางอ้อมถือเป็นหลักคิดและนโยบายของรัฐบาล” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

“กรณ์” ชวนจับตาประชุมสมช.ถกพลังงาน เดือน นายกฯระวังถูกหลอกอ้างเหตุผลน้ำมันแพง

นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า อดีต รมว.คลัง กล่าวว่า พุ่งนี้ (4 ก.ค. 2565) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะนัดประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อพิจารณาวิธีแก้ปัญหาราคาน้ำมันแพง ดังนั้นจึงอยากให้ท่านได้เห็นข้อมูลที่เข้าใจง่ายมากขึ้น จึงขอขอสัมภาษณ์ตอนอยู่ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ราคาน้ำมันดิบอยู่ในระดับเดียวกันกับวันนี้ที่ราคา 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเท่านั้น แต่ราคาดีเซลหน้าปั๊มถูกกว่ากันถึง 5 บาทต่อลิตร โดยตนจะชี้ให้นายกรัฐมนตรีเห็นว่า หากดูราคาถ่านหิน พบว่าสาเหตุที่แท้จริงว่าเพราะเหตุใดราคาน้ำมันจึงแพง และในปี 54 สามารถทำให้ราคาน้ำมันต่ำกว่าปัจจุบันถึง 5 บาท นี่คือนโยบายที่ตนยื่นเรื่องนี้มาตลอด 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา

“วันนั้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว เราเก็บภาษีน้อยกว่าปัจจุบัน และไม่ต้องใช้กองทุนน้ำมันชดเชยมากเท่าวันนี้ด้วย ดังนั้นที่อ้างว่าค่าการกลั่นสูงเพราะ ราคาน้ำมันดิบสูงนั้นไม่จริง และขอเสริมว่าด้วยค่าการกลั่นที่ราคาต่ำกว่าๆ ในปีนั้น โรงกลั่นกำไรดีทุกโรง” นายกรณ์ กล่าว

“ธนกร” เผย “ประยุทธ์” สั่ง สททช.บูรณาการเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดใหญ่ให้เสร็จตามเป้า

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ทั้งระบบครบวงจร เน้นย้ำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สททช.) บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่และโครงการสำคัญให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค การเกษตร อุตสาหกรรม และระบบนิเวศ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริมาขับเคลื่อน รวมทั้งเร่งดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมทั้ง 22 กลุ่มน้ำ ให้เชื่อมโยงและบูรณาการกับแผนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมในปี 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้มีการเตรียมแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ปี 2565 ไว้แล้ว ได้แก่ 1) (ร่าง) แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ที่ สททช. จัดเตรียมไว้เบื้องต้น 2) 13 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 3) แผนปฏิบัติการของหน่วยงานภายใต้ 13 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 และ 4) แผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน

“นายกรัฐมนตรียังย้ำถึงแผนปฏิบัติการต้องชัดเจน และมีแผนเผชิญเหตุ ทั้งในเรื่องการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่ม น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก มีการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ การกำจัดผักตบชวา และการเตรียมพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อรองรับน้ำหลาก รวมถึงการแจ้งเตือนและให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบเหตุให้เร็วที่สุด รวมทั้งต้องมีการวางแผนการเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ตลอดจนการปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศเกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนด” นายธนกร กล่าว

มูมภาษี

ผู้ประกอบการถึงแก่ความตาย

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มถึงแก่ความตายแล้ว ทายาทได้
ดำเนินกิจการพร้อมกับยื่นแบบ ภ.พ.30 ในนามของผู้ประกอบการที่ถึงแก่ความตาย
มาโดยตลอด โดยมีได้ยื่นขอขยายเวลาการใช้สิทธิดำเนินกิจการของผู้ตายเพื่อแจ้ง
ให้นายทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทราบถึงความตามของผู้ประกอบการจดทะเบียนด้วยเหตุ
เพราะไม่ทราบวิธีปฏิบัติ ไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี ถือเป็นกรณีที่มีเหตุผลอัน
สมควรที่จะขยายกำหนดเวลาให้ผู้ขอมีสิทธิและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบการ
จดทะเบียนได้ตามมาตรา 85/16 (กค 0706/1517 ลว. 13 ก.พ. 2547)

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มถึงแก่ความตายเมื่อทายาทได้แจ้ง
ให้เจ้าพนักงานทราบถึงความตายของผู้ประกอบการพร้อมกับยื่นคำร้องขอขยาย
เวลาในการยื่นแบบ รับ โอน หรือยกเลิกเป็นผู้ประกอบการต่ออธิบดีตามมาตรา
85/16 โดยอ้างถึงเหตุจำเป็นในการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลดังนี้ เมื่อทายาทเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินมรดกของผู้ตายและได้แจ้งให้นาย
ทะเบียนทราบถึงความตายของผู้ประกอบการแล้ว ก็อนุญาติให้ขยายกำหนดเวลา
การดำเนินกิจการออกไปจนถึงวันที่ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

(กค 0706/พ./1127 ลว. 4 ก.พ. 2547)

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

บริษัท แอลบี ภูเก็ต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7/2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7/2565
ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 39 ถนนพังงา
ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6/2565
2. พิจารณาอนุมัติงบการเงินเพื่อชำระบัญชีของบริษัท
3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น หาก
ท่านไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย
จะขอบคุณมาก

ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ).....

(นางเหลี่ยนบี แซ่หลิม)

ผู้ชำระบัญชี

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ